

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 426\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 31/ 05/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**H**ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. (dòng Tên) đã viết :

“Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta... Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)”

Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường. Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, và muốn sống Lời Chúa trong đời thường. Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15). Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung.

Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ. Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cõi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu.”



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

31/05/2020 CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

## GIỐNG NHƯ CHÚA KI-TÔ

**“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.”** (Ga 20,21)

**Suy niệm:** *“Sứ vụ chính của Chúa Thánh Thần không phải là đem lại sự xúc động, nhưng tạo nên nơi ta tính cách giống như Đức Ki-tô”* (Thần học gia J. Packer). Ki-tô giáo trình bày cho nhân loại một hướng đi, một mục đích rõ ràng cho cuộc đời con người: tôn vinh Chúa và cứu độ mình cùng với người khác. Đồng thời Ki-tô giáo cũng giới thiệu cho ta một hình tượng lý tưởng rất gần gũi, rất thật với con người. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài là mẫu gương hoàn hảo cho ta về cung cách sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, cũng như sống tình huynh đệ với người khác như anh em, chị em với nhau. Thánh Thần, Đấng hiện diện trong ta, sẽ giúp ta tập có những tâm tình, cũng như sống các tính cách **như-Giê-su** ấy trong cách hành xử mỗi ngày.

**Mời Ban:** *“Tôi không muốn thế gian định nghĩa Chúa cho mình. Tôi muốn Thánh Thần mạc khải Chúa cho mình”* (A. Tozer). Chúa Thánh Thần giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, để sống tình cha-con với Ngài như Chúa Giê-su đã từng làm gương. Bạn hãy nhớ đến Thánh Thần mỗi khi khởi đầu ngày sống, trước các việc đạo đức, cũng như trước mỗi lựa chọn lớn nhỏ trong ngày, để bạn càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người Anh Cả của mình.

**Sống Lời Chúa:** Trước các công việc của ngày sống, tôi hướng về Thánh Thần, xin Ngài giúp tôi biết tâm tình phải có để sống đẹp lòng Chúa Cha.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn con. Xin giúp con có những tâm tình, tính cách như Chúa Ki-tô. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Đức Tổng Giám Mục Ganswein: "Thời đại chúng ta cần những chứng từ can đảm và mang tính thuyết phục"**

Rôma, Ý (MAS) – ĐTGM Georg Ganswein đã dành gần như 20 năm trong vai trò là trợ tá cho cả nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Tổng Ganswein đã viết một cuốn sách có tựa đề: “How the Catholic Church Can Restore Our Culture”. Cuốn sách tập trung vào lời mời gọi những người Công Giáo sống cách trung tín và vui tươi

trong sự hiệp thông với Giáo Hội: “Tôi muốn truyền tải rằng một sự hiểu biết thuần tri thức về Thánh Kinh hay niềm tin Công Giáo thì không mang lại bất cứ hoa trái nào. Nó vẫn cứ là một sự hiểu biết không sinh hoa trái nếu nó không ‘được nhập thể’ vào trong đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta học biết rằng niềm tin của chúng ta giống như việc chúng ta học bơi chứ không phải việc đọc một cuốn hướng dẫn, mà là bơi thật sự. Vì thế niềm tin trở thành nhục thể, trở thành một thực tại cụ thể bằng việc sống niềm tin ấy. Bằng việc sống đức tin, họ sẽ khám phá ra vẻ đẹp của thông điệp Kitô Giáo. Hoặc là niềm tin được sống hoặc sẽ bị chết. Thời đại của chúng ta cần những chứng từ can đảm và mang tính thuyết phục. Chứng từ là một nguồn vui, niềm vui lớn lao và mạnh mẽ. Đây là cách mà Giáo Hội sẽ có một tương lai! Đó là một sự thật đơn giản nhưng lại là nền tảng.

### ❖ **Câu nguyện trở sinh hoa trái**

Trong buổi gặp gỡ chung thứ tư vừa qua, ĐTC Phanxicô đã trình bày kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại là tốt lành, nhưng sự độc ác của ma quỷ luôn ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Sách Sáng thế nói lên nguồn gốc, sự bành trướng của sự dữ và tội lỗi cho các thế hệ loài người. Phần đầu là câu chuyện Adam và Eva. ĐTC nói trong ý nghĩ nghi ngờ về những ý định của Thiên Chúa, thì trái tim của họ đã hướng về cơn cám dỗ của kẻ dữ. Đối nghịch với những mơ ước, mắt hai ông bà mở ra và khám phá ra mình trần trụi!

Phần hai là câu chuyện về Cain và Abel. Cain đã ghen tị với em, nên coi em như một kẻ thù! Tội đã xâm nhập vào trái tim anh và Cain không kiểm tỏa được, dẫn đến tội sát hại chính người em của mình. Hậu duệ của Cain, mặc dù, đã phát triển nghệ thuật và gia công, nhưng bạo lực vẫn tăng phát một cách mạnh mẽ. Chúng ta vẫn cảm nghiệm sự hiện hữu của sự gian ác trên thế giới.

Phần còn lại của sách Sáng thế là những tường thuật nói lên sự khiêm nhường và lòng mong đợi niềm hy vọng ơn cứu độ! Đó là câu chuyện liên quan đến Abel, Seth, Enoch và Nô-ê, những tội tớ khiêm hạ đã tha thiết khẩn xin Chúa một cách chân thành.

ĐTC Phanxicô mô tả các tổ phụ trong Thánh kinh như những “sứ giả hòa bình”. ĐTC nói: Lời cầu nguyện đơn thành có thể giải thoát ta khỏi bản năng bạo lực. Lời cầu nguyện đích thực là hướng đôi mắt ta về Thiên Chúa, khẩn xin Ngài hoán cải trái tim con người, làm trở sinh hoa trái sinh nơi hoang địa của lòng thù hận do con người gieo rắc...

## ***Cầu nguyện là hạt giống của sự sống và của sự tâm giao với Thiên Chúa.***

Sau đó ĐTC chia sẻ một câu chuyện liên quan đến một người đứng đầu chính phủ, ông ta tự nhận là một người vô thần. Ông ấy chia sẻ, ông ấy không tin có tôn giáo, nhưng ông ấy nhớ khi còn nhỏ, ông cứ nghe bà ngoại ông cầu nguyện... Và vào một thời điểm khó khăn, ông ta nhớ lại lời cầu nguyện ấy và ông ấy bắt đầu cầu nguyện bằng những lời mà bà ngoại của ông đã hằng cầu xin... Và ĐTC nói, ông ấy đã tìm gặp Chúa Giêsu; thật lời cầu nguyện là một chuỗi hạt sống. Được gợi ý từ câu chuyện này, ĐTC minh chứng rằng cầu nguyện là hạt giống của cuộc sống và là lý do tại sao việc dạy trẻ em cầu nguyện là rất quan trọng. ĐTC cảm thấy đau lòng khi nhiều trẻ em không biết đến làm dấu thánh giá! ĐTC kêu gọi cha mẹ hãy dạy cho con cái biết cầu nguyện: dấu biết rằng chúng có thể quên, và đi theo một con đường khác; nhưng chúng ta tin rằng hạt giống đó vẫn ở trong tâm lòng các em, đó là hạt giống của sự sống, hạt giống của đời tâm giao với Thiên Chúa.

### ***Cầu nguyện biến đổi trái tim bằng đá thành một trái tim xác thịt***

ĐTC Phanxicô giải thích vì lý do này mà xuyên suốt lịch sử, những người nam nữ khẩn xin - thường bị hiểu lầm hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội - lại không ngừng cầu xin cho thế giới, khẩn cầu Thiên Chúa chữa lành và thương giúp thế giới thăng tiến... ĐTC xác quyết: Thế giới chúng ta sống và phát triển nhờ vào sức mạnh của những lời cầu nguyện của những con người thành tâm khẩn cầu Thiên Chúa giáng phúc... Chính nhờ những tội tở trung kiên này mà đường lối và sứ điệp của Thiên Chúa được lưu truyền cho một nhóm nhỏ 'còn sót lại của nhân loại', những người đã cầu xin Thiên Chúa thay đổi trái tim chai đá của họ thành trái tim xác thịt của người thiện tâm...



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ Niềm vui Giáo Phận: 9 thầy phó tế thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse sẽ được phong chức linh mục.**

8g30 ngày 19.06.2020, tại nhà thờ chánh tòa Sài Gòn, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng sẽ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Giáo phận Sài Gòn. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thầy và xin xem danh sách các tiến chức ở bản tin cuối nhà thờ.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cô Hồng: 500.000đ.**